

THÔNG BÁO**Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 25 năm 2021**

Ngày 14/6/2021, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 25 năm 2021; tham dự có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông và Thủ trưởng một số vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban (có danh sách kèm theo). Sau khi nghe Chánh Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác tuần 24, nhiệm vụ trọng tâm tuần 25 năm 2021; báo cáo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của Ủy ban Dân tộc và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kết luận như sau:

1. Cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần 24, nhiệm vụ trọng tâm tuần 25 năm 2021 và thống nhất Lịch công tác tuần 25 năm 2021. Văn phòng Ủy ban tiếp thu ý kiến của các đồng chí dự họp, hoàn chỉnh và ký phát hành báo cáo.

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban, các Vụ, đơn vị đã cơ bản bám sát các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Ủy ban để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, qua theo dõi, chỉ đạo công việc hàng ngày, Lãnh đạo Ủy ban nhận thấy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các vụ, đơn vị trong triển khai các công việc được giao chưa thực sự quyết liệt, chưa phân công việc rõ ràng cho cấp dưới; tinh thần trách nhiệm trong kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, thẩm định chịu trách nhiệm về nội dung chưa cao; công tác phối kết hợp giữa các Vụ, đơn vị có việc chưa kịp thời, thống nhất, nhiều việc còn quá hạn, chất lượng tham mưu văn bản còn hạn chế. Lãnh đạo Ủy ban yêu cầu các Vụ, đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc, phát huy hơn nữa trách nhiệm và tính chủ động trong triển khai các công việc, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian. Cụ thể:

a) Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 45/NQ-CP về Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021.

b) Lãnh đạo, điều hành, giao nhiệm vụ cần rõ ràng, cụ thể từ lãnh đạo vụ, đơn vị đến chuyên viên để đảm bảo trách nhiệm và tính khả thi của công việc được giao; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá, giám sát đến kết quả cuối cùng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân, có giám sát, đánh giá hiệu quả công việc hàng ngày.

c) Rà soát các nhiệm vụ trong kế hoạch được giao trong năm 2021 của từng vụ, đơn vị. Công việc của vụ, đơn vị đang triển khai còn có vướng mắc, khó khăn, chưa giải quyết được thì báo cáo Lãnh đạo Ủy ban phụ trách tổ chức họp chuyên đề để giải quyết; trường hợp vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau, chưa giải quyết được thì Lãnh đạo Ủy ban được giao phụ trách báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì, cho ý kiến để giải quyết dứt điểm.

d) Giao Ban Chỉ đạo Covid của Ủy ban xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức tiêm vaccin phòng chống dịch Covid – 19 đối với công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban đảm bảo có lộ trình và dẫn cách theo quy định của Bộ Y tế.

e) Đồng ý chủ trương, giao Vụ Tuyên truyền xây dựng kế hoạch trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt kế hoạch thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan báo chí có mối quan hệ công tác với Ủy ban Dân tộc nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021). Phân công Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện.

2. Đề nghị Đảng ủy cơ quan Ủy ban xây dựng kế hoạch phối hợp cùng Ban Cán sự Đảng Ủy ban tổ chức triển khai chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

3. Về sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Ủy ban Dân tộc:

a) Yêu cầu Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị tờ trình báo cáo trước tập thể Lãnh đạo Ủy ban (Tờ trình ngắn gọn nêu các vấn đề còn có ý kiến khác và các nội dung cần xin ý kiến Lãnh đạo Ủy ban).

b) Thống nhất với dự thảo Quy chế do Văn phòng trình về tên gọi (Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Ủy ban Dân tộc); bố cục (gồm 4 chương, 15 điều).

c) Đồng ý đưa nội dung và mức chi hợp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan theo như mức chi hợp Ban Cán sự Đảng Ủy ban; chuyển nội dung quản lý và sử dụng tài tài công trong Quy chế chi tiêu nội bộ thành một quy chế riêng và gọi là Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công Ủy ban Dân tộc.

d). Phân công Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chỉ đạo Văn phòng Ủy ban căn cứ các quy định hiện hành, tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các Vụ, đơn vị và ý kiến góp ý của công chức, người lao động đã được Công đoàn Ủy ban tổng hợp; hoàn thiện dự thảo, xin ý kiến các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban bằng văn bản, tổng hợp và trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, ký ban hành trước 30/6/2021.